

## **BÁO CÁO**

**Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri  
trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và trước kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố  
(kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 20/KHLT-HĐND-MTTQ ngày 27/10/2023 của Thường trực HĐND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 11/11/2023, Ủy ban MTTQ các phường, xã đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh và thành phố với cử tri 16 phường, xã. Trên cơ sở báo cáo của các Tổ đại biểu, Ban Thường trực UBMTTQVN phường xã và thành phố, HĐND thành phố tổng hợp như sau:

### **I. Về thành phần tham dự tại các buổi TXCT:**

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố: Có 30/31 đại biểu (vắng 01 đại biểu có lý do);
- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã;
- Cử tri địa phương: có 1.054 cử tri tham dự; có 85 lượt ý kiến/96 nội dung kiến nghị.

### **II. Nội dung đề xuất, kiến nghị của cử tri như sau:**

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
	<b>Cử tri phường Đô Vinh</b>				
1	- Đề nghị các cấp quan tâm nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng giống cây mía đường để cải thiện và nâng cao năng suất cây mía cho bà con nhân dân phát triển kinh tế.	X			
2	- Đường Minh Mạng nối dài đến nay có đoạn xuống cấp, bong tróc. Đề nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại tuyến đường này.		X		
3	- Đoạn đường Phan Đăng Lưu (ngã tư) tiếp giáp với kênh G2, lưu lượng xe lưu thông nhiều không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị đặt bảng báo hiệu hạn chế tốc độ và có vạch cho người đi bộ.		X		
4	- Đoạn từ ngã tư đường Minh Mạng đến ngã ba đường Bác Ái và đường 21/8, đề nghị quan tâm làm vỉa hè để tạo mỹ quan đô thị.		X		
5	- Bà con nhân dân lấn chiếm đất quanh khu vực tuyến đường sắt Phan Rang-Đà Lạt (trước đây), hiện nay bà con mua bán, sang nhượng giấy tay gây ảnh hưởng đến việc quản lý đất đai của địa phương. Đề nghị các cấp cần kiểm tra lại khu vực này.			X	
6	- Hiện nay, khu phố 7 (xóm dừa) các con hẻm đường đã được bê tông sạch đẹp, riêng có một đoạn còn khoảng 100m tiếp giáp với đường Phan Đăng Lưu chưa bê tông. Đề nghị các cấp quan tâm bê tông tuyến còn lại.			X	
7	- Điện đường đô thị thời gian tắt và mở cần điều chỉnh cho phù hợp theo mùa (mùa hè và mùa đông). Vì mùa đông thời gian trời tối kéo dài nên mở sớm hơn và tắt trễ hơn.		X		
<b>II</b>	<b>Cử tri phường Bảo An</b>				
7	- Theo Điều 49 Luật đất đai năm 2023 có nêu diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có	X			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
8	thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên hiện nay có nhiều dự án quy hoạch treo trên 20 năm chưa được xử lý, vậy trách nhiệm là do ai? - Việc yêu cầu các phòng, ban ngành chuyên môn tổng kiểm tra, xem xét những khu vực đất nông nghiệp xen kẽ đất thổ cư đến bao giờ kết thúc? Và bao giờ ra quyết định hủy bỏ để chuyển đổi đất thổ cư? Có được mặc nhiên chuyển đổi thổ cư luôn không?		X		
9	- Kiến nghị các cấp quan tâm đến việc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ninh Hải gây khó dễ cho người dân đến làm chuyển nhượng, sang tên sổ đất.	X			
10	- Đèn chiếu sáng trên các trục đường chính hiện nay buổi sáng tắt đèn quá sớm, mới 5 giờ kém đã tắt trong khi trời còn tối. Đề nghị điều tiết lại thời gian đóng mở đèn chiếu sáng cho phù hợp.		X		
11	- Đề nghị xem xét lại tuyến đê bờ bắc sông Dinh (đường Phạm Ngũ Lão) hiện tại chỉ làm tới đường Tự Đức rồi bị ngắt quãng đến nay không thấy làm nữa.	X			
12	- Đề xuất các cấp quan tâm, bê tông hóa tuyến đường Cầu Mê giáp phường Bảo An và xã Phước Sơn để người dân đi lại được thuận tiện hơn.	X			
13	- Việc cấp phát thuốc của bệnh viện tỉnh không đúng giờ. Thái độ phục vụ của nhân viên bệnh viện chưa nhiệt tình. Các thiết bị dùng trong các nhà vệ sinh của bệnh viện đều hư hỏng không dùng được. Kiến nghị các cấp quan tâm, xem xét giúp bà con Nhân dân thuận tiện hơn trong việc khám, chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh.	X			
14	- Cần xem xét, kiểm tra lại việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đối với bệnh viện Sài Gòn – Phan Rang. Khi đi khám có thể bảo hiểm, nhân viên nói bệnh viện tư chi phí cao hơn bệnh viện công và bắt đóng 90.000 đồng tiền khám. Sau khi dân nói lại thì mới không thu và khám xong thì báo thuốc bảo hiểm y tế hết trong khi chỉ là bệnh viêm kết mạc bình thường. Việc vận động dân tham gia Bảo hiểm y tế đã khó thì với trường hợp này, nếu người dân không rành khi họ đã có bảo hiểm nhưng vẫn	X			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
	phải đóng tiền khám thì thế nào? Vậy bảo hiểm y tế dùng cho việc nào? Đề nghị các cấp quan tâm để người dân yên tâm khám chữa bệnh.				
<b>III</b>	<b>Cử tri phường Phước Mỹ</b>				
15	- Đường Nguyễn Khuyến (đường nhánh 21/8) được tỉnh đầu tư gần 30 năm, đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này.		X		
<b>IV</b>	<b>Cử tri phường Phú Hà</b>				
16	- Khu vực Đầm Nai-Khánh Hải-Ninh Hải hiện nay người dân nuôi hào rất nhiều, đã giúp cho kinh tế địa phương phát triển nhưng việc khai thác (cạy hào, rửa hào, hào chết thải xuống) tại khu vực này đã gây ô nhiễm môi trường. Kính mong các cấp xem xét và nghiên cứu quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản (hào) như thế nào để tránh ô nhiễm môi trường khu vực này như hiện nay.	X			
17	- Tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước, cử tri có ý kiến đã được công ty điện lực Ninh Thuận trả lời tại Văn bản số 3248/PCNT-KD ngày 27/9/2023. Tuy nhiên, cử tri chưa thỏa mãn và cử tri tiếp tục có ý kiến việc thanh toán tiền điện hiện nay chưa phù hợp (vì hiện nay không có người đi thu tiền điện) cho những đối tượng như người già, người không biết sử dụng điện thoại và không có điện thoại thông minh cũng như không có tài khoản ngân hàng,... khi người dân không thanh toán được thì sẽ bị cắt điện. Vì vậy, Sở điện lực cần có giải pháp như thế nào để người dân thuận lợi trong việc mua bán và trả tiền điện.	X			
18	- Tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước, cử tri có ý kiến và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Văn bản số 2466/SGDĐT-TCHC ngày 11/10/2023. Tuy nhiên, cử tri không đồng ý và tiếp tục có ý kiến việc sử dụng nhiều loại sách giáo khoa khác nhau ở các trường học trên địa bàn tỉnh năm sau có còn tình trạng này nữa hay không, để tránh lãng phí và giảm bớt khó khăn cho người dân. Kính mong các cấp quan tâm.	X			

D/n HĐND và UBND

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
19	- Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với đại biểu Quốc Hội vừa qua đều công khai, vậy việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố có công khai và bằng hình thức nào để người dân biết và giám sát?			X	phường căn cứ theo khoản 6, Điều 19, NQ 96/2023/QH15 để thông tin cho cử tri biết.
20	- Hiện nay, ở nhiều Tỉnh, Thành phố xảy ra nhiều vụ cháy lớn như chung cư mini,... gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong thời gian tới, địa phương cần có giải pháp phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn cho người dân (vận động, tuyên truyền mỗi gia đình phải được trang bị bình chữa cháy).			X	
21	- Khu vực quảng trường vào giờ cao điểm (khoảng 19h40'), các nhóm thanh niên thường chạy xe net pô, lạng lách dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị các cấp có giải pháp xử lý.		X		
22	- Khu vực Bảo tàng hiện nay không có đèn chiếu sáng, chỉ có đèn trong các ô cửa, người dân đến khu vực này rất nhiều và để xe bừa bãi, không có người trông giữ. Các cấp cần quan tâm để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này.		X		
23	- Bà Nguyễn Thị Hương - khu phố 1, Phủ Hà phản ánh: Các cấp cần xem lại chi phí phòng nằm tại bệnh viện Sài Gòn-Phan Rang hiện nay quá cao so với mức thu nhập của người dân Ninh Thuận (chi phí phòng thường là 400.000đ/ngày, phòng dịch vụ là 800.000đ/ngày chưa trừ bảo hiểm) và nhân viên phục vụ chưa tốt (tại khoa Nội).	X			
24	- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - khu phố 1, Phủ Hà phản ánh: + Ngày 10/9/2023, bà có nhập viện cấp cứu và được điều trị tại khoa tim mạch, bệnh viện tỉnh Ninh Thuận với thẻ bảo hiểm y tế khám ban đầu ở Trung tâm y tế thành phố. Sau khi xuất viện, bệnh viện hẹn tái khám sau 5 ngày, nhưng khi tái khám thì bệnh viện tỉnh bắt phải có giấy chuyển viện của Trung tâm y tế. Các cấp cần xem xét lại vì thủ tục rườm rà, mất thời gian và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. + Một lần truyền dịch phải trả tiền công cho điều dưỡng là 80.000đ, việc này quá vô lý vì điều dưỡng đã được hưởng lương nhà nước mà lại thu tiền truyền dịch của bệnh nhân là không đúng. Kính mong các cấp xem xét và giải quyết.	X			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
V	<b>Cử tri phường Thanh Sơn</b>				
25	- Nhà nước cấm hút thuốc nơi công cộng, trong cơ quan, công sở nhưng các cơ sở buôn bán tập hóa vẫn bán tràn lan các loại thuốc lá và người hút thuốc lá nơi công cộng như bệnh viện... còn rất nhiều. Đề nghị các cấp có biện pháp nghiêm cấm.		X		
26	- Việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, đậu đỗ xe tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm còn diễn ra rất nhiều so với các tỉnh và thành phố khác. Đề nghị các cấp quan tâm.		X		
27	- Các công trình thuộc các dự án môi trường bền vững thi công trên các tuyến đường nội thành của thành phố thời gian kéo dài quá lâu. Đề nghị các cấp kiểm tra xem xét những công trình thuộc đoạn đường nào đã hoàn thành thì nên trở về lại hiện trạng ban đầu để bà con nhân dân thuộc tiện trong việc đi lại và không gây mất mỹ quan đô thị.	X			
28	- Tại vòng xoay trên đoạn đường Quốc lộ thuộc huyện Thuận Bắc có thiết kế quá lớn không phù hợp, rất dễ gây tai nạn giao thông vì là tuyến đường quốc lộ xe có trọng tải lớn lưu thông rất nhiều. Mong các cấp xem xét và có chỉnh sửa lại vòng xoay cho hợp lý.	X			
29	- Cần có quy định về đo nồng độ cồn khi tham gia giao thông, số tiền xử lý phạt hành chính tương ứng với số lượng nồng độ cồn được đo nhiều hay ít. - Yêu cầu kiểm tra công tác PCCC tại các chung cư C1, C2 và Hoàng Diệu thuộc khu phố 6 vì không đảm bảo phòng cháy chữa cháy.		X		
30	- Đoạn đường từ công viên (trước trụ sở khu phố 6, Thanh Sơn) nối với đường Trần Quang Diệu, đã hơn 15 năm công tác thu hồi đất để thi công chưa được thực hiện.	X			
31	- Dự án thoát nước thuộc dự án môi trường bền vững được bà con nhân dân khu phố 3 nhiệt tình ủng hộ, đến nay hẻm 11 đã hoàn thiện, đường hẻm rất là khang trang sạch đẹp, bà con sinh sống trên tuyến hẻm 11 rất phấn khởi, tuy nhiên, cuối hẻm có một con mương mỗi lần trời mưa là bị ngập. Đề nghị hạ thấp cống và ngầm hóa tuyến mương T4 từ đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Tri Phương (khu K1).		X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
32	- Các tuyến đường được thi công thoát nước sau khi hoàn thành thì đội thi công không dọn dẹp, đồ đạc vật tư vớt ngổn ngang ở vỉa hè làm ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân. Đề nghị các cấp chỉ đạo thực hiện.		X		
33	- Yêu cầu kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy và có hướng khắc phục trước khi có những vụ việc đáng tiếc xảy ra.	X			
34	- Vấn đề xả nước thải hôi thối vào hệ thống cống thoát nước ven đường của các hộ kinh doanh buôn bán quán ăn lề đường gây mất vệ sinh môi trường tại tuyến đường Hoàng Diệu thuộc khu K1. Đề nghị kiểm tra và xử lý theo quy định.			X	
<b>VI</b>	<b>Cử tri phường Đà Sơn</b>				
35	- Hệ thống điện của Trạm y tế phường Đà Sơn hiện nay đã xuống cấp và rất dễ xảy ra cháy nổ gây nguy hiểm. Đề nghị cấp trên quan tâm sửa chữa lại để an toàn hơn trong công tác PCCC.		X		
36	- Đoạn đường kênh Muong Chà Là từ đầu đường Thống Nhất đến đầu đường Nguyễn Văn Cừ đã được đầu tư một đoạn và cũng đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp phần còn lại để thuận tiện cho việc lưu thông của bà con nhân dân trên đoạn đường này.	X			
37	- Tiến độ thi công hệ thống đấu nối nước thải của thành phố rất chậm gây ảnh hưởng đến ATGT.	X			
38	- Các đoạn đường bê tông trong khu dân cư đã được Nhà nước và nhân dân cùng làm hiện nay có những đoạn đã xuống cấp (Hẻm 17 Thống Nhất- KP2; hẻm 17/49 Thống Nhất- KP2; Đoạn giữa hẻm 21 Thống Nhất- KP2; Hẻm Sau lưng quán ăn Chôn quê- KP2). Đề nghị cấp trên quan tâm sửa chữa để an toàn cho người dân lưu thông trên những đoạn đường này.			X	
39	- Để thu hút khách du lịch đến với tỉnh ta nhiều hơn. Đề nghị tỉnh cần quan tâm đầu tư ngành du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng.		X		
40	- Hiện nay các hộ dân mua nhà tại chung cư Muong Cát chỉ có hợp đồng mua bán chứ không có sổ nhà. Đề nghị các cấp có thẩm quyền chỉ đạo Phan Rang Thành làm		X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
41	hồ sơ cấp sổ nhà cho các hộ dân. - Tình hình phát triển kinh tế hiện nay nhiều gia đình có ô tô nhưng không có bãi đỗ. Kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư bãi đỗ xe ô tô tập trung để cho nhân dân thuận tiện trong việc đậu đỗ, tránh đậu đỗ ra vỉa hè gây cản trở giao thông và làm mất ATGT.		X		
42	- Việc theo dõi thẻ BHYT tự nguyện của nhân dân hiện nay rất bất cập, vì nhiều người dân không biết hạn sử dụng thẻ của mình đến khi nào và khi nào hết hạn, không theo dõi được việc các đại lý thu có nộp tiền cho mình hay không dù mình đã đóng tiền mua và dễ bị các đại lý chiếm dụng tiền. Kiến nghị BHXH tỉnh nên có phương pháp quản lý và cài đặt phần mềm báo vào số điện thoại của người mua bảo hiểm khi đã được đóng tiền, để nhân dân dễ theo dõi việc nộp tiền của đại lý thu đối với những người đã đóng cho đại lý.	X			
43	- Việc cấp đổi lại thẻ CCCD hiện nay rất chậm. Đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh cho nhân dân.		X		
44	- Việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân hiện nay được Nhà nước rất quan tâm, nhưng hiện nay về trình độ của các y bác sỹ bệnh viện tỉnh không cân xứng. Đề nghị cấp trên quan tâm trong công tác đào tạo nâng cao năng lực và trình độ của các y bác sỹ hoặc có các chính sách thu hút lao động về tỉnh nhà.	X			
<b>VII</b>	<b>Cử tri phường Kinh Dinh</b>				
45	- Kiến nghị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ khó khăn, hộ có thu nhập thấp thuộc khu vực thành thị tiếp cận nguồn vốn vay chương trình học sinh, sinh viên.		X		
46	- Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước quản lý sản xuất, kinh doanh. Cử tri đề nghị các ngành, các cấp xem xét cổ phần hóa ngành điện lực.	X			
47	- Kiến nghị các ngành, các cấp quan tâm xử lý xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến đường, sử dụng còi liên tục với âm lượng lớn làm mất trật		X		



STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
48	tự công cộng. - Hiện nay thẻ bảo hiểm y tế đã được liên thông đồng bộ dữ liệu quốc gia và tích hợp vào ứng dụng VNeID. Nhưng người dân khi đi khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước vẫn trình thẻ bảo bảo hiểm y tế. Đề nghị các ngành, các cấp quan tâm xem xét không trình thẻ bảo bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh.	X			
49	- Tại đoạn đường 21/8 (Trước nhà thiếu nhi tỉnh Đoàn Ninh Thuận) khi trời mưa, đoạn đường này thường xuyên bị ngập nước gây cản trở giao thông. Đề nghị các ngành, các cấp khắc phục tình trạng ngập nước khi trời mưa tại đoạn đường này.		X		
<b>VIII</b>	<b>Cử tri phường Đạo Long</b>				
50	- Ông Dương Đình Thế - KP4, Đạo Long: kiến nghị về việc doanh nghiệp Thanh Hà đã có từ rất lâu và có đóng góp rất nhiều về kinh tế cũng như ủng hộ nhiều cho địa phương. Khi nhà nước phát triển, muốn mở rộng quy hoạch, phân đất được doanh nghiệp của ông xây dựng từ rất lâu, nay rơi vào diện quy hoạch mở rộng. Ông muốn nhà nước quan tâm, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như ông yên tâm làm ăn, kinh doanh – sản xuất; đề nghị UBND phường và thành phố nên rà soát lại, phải có quy hoạch chi tiết, rõ ràng và sớm để ông còn yên tâm kinh doanh – sản xuất và nếu có chỉnh trang mở rộng thì phải phù hợp, tránh trùng vào các doanh nghiệp đã có từ rất lâu trên địa bàn như của ông.		X		
51	- Ông Trần Văn Thanh – KP5, Đạo Long: kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thừa kế theo pháp luật, người để lại thừa kế đã mất trước năm 1975, không để lại giấy tờ thừa kế, thì người được thừa kế phải làm giấy tờ như thế nào? Và phải liên hệ đến cơ quan nào để được hướng dẫn cụ thể?		X		
52	- Ông Nguyễn Văn Ngọc – KP5, Đạo Long: Vấn đề hưởng phụ cấp cho các Chủ tịch của các hội đặc thù, theo QĐ 226/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận, chỉ có những người được hưởng lương hưu mới được chi trả phụ cấp, còn người không được hưởng lương hưu thì không được hưởng. Các cấp xem lại việc chi chế độ cho các Hội đặc thù để tạo tính công bằng cho những trường hợp		X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
53	nêu trên. - Ông Nguyễn Văn Cầu – KP3, Đạo Long mong muốn mở rộng lộ giới các con hẻm từ 5m đến 7m, để khi xảy ra cháy, nổ thì xe chữa cháy có thể vào được.		X		
54	- Tuyến đường Cao Thắng, thuộc Khu phố 3, phường Đạo Long hiện nay cơ bản đã hoàn tất, nhưng đường vẫn chưa được trả lại hiện trạng, sỏi, đất, đá làm đường vẫn đang còn ngổn ngang, gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường cho bà con sống ở đây. Mong muốn con đường sớm hoàn tất để bà con yên tâm sinh sống.	X			
<b>IX</b>	<b>Cử tri phường Mỹ Hương</b>				
55	- Bà Nguyễn Thị Bờ, khu phố 2, phường Mỹ Hương, tiếp tục có kiến đề xuất với 02 tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố: về xem xét điều tra việc cán bộ có thẩm quyền đã giả mạo chữ ký khi làm hồ sơ Quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Anh Linh.		X		
56	- Bà Lê Thị Chê, khu phố 1, phường Mỹ Hương, kiến nghị việc đậu đỗ xe ngay đầu hẻm 68 Ngô Quyền che khuất tầm nhìn dễ gây tai nạn giao thông, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết.		X		
57	- Ông Lê Văn Thành cử tri khu phố 2, phường Mỹ Hương, kiến nghị việc điều chỉnh lại thời gian đèn thấp sáng cho phù hợp. Vì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố đã được điều chỉnh theo chế độ tiết kiệm điện trên cơ sở cân đối đảm bảo yêu cầu cho chiếu sáng phục vụ giao thông và an ninh trật tự, cụ thể như sau: thực hiện việc bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt đèn sớm hơn 30 phút so với chế độ vận hành thông thường. Nhưng do thời tiết se lạnh có sương mù nên tắt sớm người dân đi tập thể dục không thấy đường dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thời gian tắt đèn muộn hơn một chút để tránh tai nạn với người dân đi tập thể dục vào buổi sáng.		X		
58	- Bà Đoàn Thị Gái, cử tri khu phố 1, phường Mỹ Hương kiến nghị về thời gian thu gom rác. Với vỉa hè sân banh Tennis đề nghị tăng cường thu gom rác thải, vì xung quanh các hàng quán buôn bán vỉa hè mà để rác thải dễ gây ô nhiễm môi trường và			X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
	ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân. Vì ảnh hưởng đến các hàng quán ẩm thực sáng và tối. Đề nghị thu gom rác trước thời gian diễn ra buôn bán.				
<b>X</b>	<b>Cử tri phường Tân Tài</b>				
59	- Hiện nay các dự án môi trường bên vũng và Kênh Đông Nam triển khai được hơn hai năm qua, công ty công trình thủy lợi đã đóng nước sản xuất nông nghiệp. Do đó việc sản xuất nông nghiệp hoa màu và cây ăn trái gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước, trong khi đó giá xăng dầu tăng cao, việc bơm nước tưới cho sản xuất nông nghiệp đã gây ảnh hưởng đến đời sống của nông dân. Đề nghị dự án bồi thường hỗ trợ thiệt hại do hoa màu và cây ăn trái.	X			
60	- Dự án mương TT5 – Tân Tài đơn vị thi công dự án gây nứt nhà các hộ dân xung quanh dự án, đơn vị chủ đầu tư đã thẩm định mức độ ảnh hưởng, có biên bản làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng nhưng đến nay đơn vị đầu tư chưa đưa hồ sơ xác nhận cho địa phương, làm thất lạc hồ sơ nên việc đền bù thiệt hại cho nhân dân mới kéo dài, chưa giải quyết. Đề nghị các cơ quan chức năng, đơn vị chủ đầu tư dự án trả lời thời gian cụ thể giải quyết chi trả đền bù thiệt hại cho nhân dân vùng dự án, để nhân dân không còn kiến nghị bức xúc nữa.	X			
61	- Hiện nay hai Dự án mương TT5 – Tân Tài và Kênh Đông Nam cùng thực hiện nhưng một bên hệ thống kênh mương hở và một bên hệ thống kênh mương đóng, hiện dự án đang thực hiện nhưng gây ô nhiễm môi trường, rác thải ứ đọng gây mùi hôi và sinh muỗi tại khu vực trên. Đề nghị đơn vị thi công dọn sạch rác ứ đọng dưới đoạn mương đang thi công để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, gây dịch bệnh cho nhân dân.	X			
62	- Đề nghị Điện lực Ninh Thuận di dời trụ điện đặt trước nhà dân tại hẻm 31 đường Hải Thượng Lãn Ông.	X			
63	- Đề nghị Điện lực Ninh Thuận và các Công ty viễn thông phối hợp gom các dây mạng viễn thông và dây điện gọn gàng, để tránh bị tai nạn trong mùa mưa bão sắp	X			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
64	đến tại hẻm 31 – đường Hải Thượng Lãn Ông. - Đơn vị thực hiện dự án trên đường đoạn đường Trần Thi đã thi công xong, Đơn vị thi công để lại đoạn đường lồi lõm, lầy lội gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người tham gia giao thông rất dễ gây tai nạn. Đề nghị Đơn vị thi công đổ đất bằng phẳng đường Trần Thi cho nhân dân và học sinh đi lại an toàn.	X			
65	- Hiện nay công tác cải cách thủ tục hành chính đang được Nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả. Cử tri đề nghị rút ngắn thời gian mỗi lần hẹn trả hồ sơ thủ tục giao dịch đất đai tại phòng một cửa của UBND thành phố từ 15 ngày xuống còn 5 -7 ngày.		X		
66	- Tại sao Phòng công chứng tư nhân không yêu cầu cung cấp giấy kết hôn khi làm thủ tục tặng cho tài sản, đất đai nhưng phòng công chứng số 1 lại yêu cầu cung cấp giấy kết hôn, trong khi hai vợ chồng đã hơn 70 tuổi, từ ngoài Bắc chuyển vào Nam sinh sống, giấy tờ thất lạc, gây khó khăn cho nhân dân. Đề nghị phòng công chứng số 1 đơn giản bớt các thủ tục.	X			
67	- Hiện nay, có rất nhiều người bệnh lớn tuổi hoặc bệnh mãn tính thường xuyên lấy thuốc, chữa bệnh hàng tháng, nhưng mỗi lần đi khám bệnh phải đến Trung tâm Y tế lấy giấy chuyển viện đến Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, trong khi giấy chuyển viện chỉ có hiệu lực trong ngày, gây khó khăn cho người dân hàng tháng phải thực hiện việc chuyển tuyến. Đề nghị đơn vị bảo hiểm y tế cho người dân chọn đơn vị khám chữa bệnh.	X			
68	- Cử tri Nguyễn Ngọc Quế - Tấn Tài đã đóng bảo hiểm xã hội được 19 năm 11 tháng nhưng chưa được hưởng lương hưu mà chỉ được hưởng trợ cấp. Đề nghị đơn vị bảo hiểm xã hội Tỉnh xem xét, cho người tham gia BHXH đóng thêm để đủ 20 năm theo quy định Luật Bảo hiểm và được hưởng lương hưu hàng tháng.	X			
69	- Hàng tháng, bệnh nhân Võ Thị Sinh – sinh năm 1957, cư ngụ khu phố 6, phường Tấn Tài, thường xuyên xuống Bệnh viện Tỉnh Ninh Thuận để khám bệnh và lấy thuốc tại phòng khám số 16, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận vào ngày 27/4/2023, lúc	X			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
	14h30 bệnh nhân Võ Thị Sinh có trình bày với Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyền về căn bệnh của mình. Qua việc khám chữa bệnh của Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyền, tại phòng khám số 16, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Cử tri phản ánh thái độ trịch thượng, không chuẩn mực đạo đức của một người bác sĩ “Luong y như từ mẫu”, trách nhiệm đạo đức cách ăn nói của người Bác sĩ với bệnh nhân thiếu văn hóa.				
<b>XI</b>	<b>Cử tri phường Mỹ Hải</b>				
70	- Bà con Nhân dân có nguyện vọng xin phép được chuyển mục đích sử dụng đất ở tuyến đường Trần Quý Cáp, mong các cấp, các ngành quan tâm.		X		
71	- Dự án khu nghỉ dưỡng điện lực đến nay chưa thi công, rào chắn tôn bị hư, đất tràn ra đường ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Đề nghị công ty điện lực sớm khắc phục.	X			
72	- Tình trạng ngập úng ở cuối đường 16/4 ra biển, đề nghị các cấp, ngành cần quan tâm xử lý hệ thống thoát nước.		X		
73	- Đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu du lịch Hải Long, nếu không thực hiện thì cần sớm thông báo cho bà con nhân dân để an tâm lao động sản xuất.	X			
<b>XII</b>	<b>Cử tri phường Mỹ Bình</b>				
74	- Gia đình bà Nguyễn Thị Liên, Khu phố 3-Mỹ Bình có đất ở đô thị với diện tích 136m <sup>2</sup> nhà nước thu hồi để thực hiện dự án K2 là 68m <sup>2</sup> , hiện còn lại 68m <sup>2</sup> gia đình bà đã làm đơn kiến nghị xin được cấp lại đất ở theo diện nhu cầu có thu tiền, vì diện tích còn lại quá nhỏ nhân khẩu thì lại đông, không đảm bảo cho việc lưu trú và sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Kiến nghị các cấp quan tâm giải quyết giao cho gia đình 01 lô đất ở theo nhu cầu có thu tiền, để gia đình tôi đảm bảo nơi ở của các thành viên, ổn định cuộc sống.	X			
75	- Cử tri Huỳnh Thị Long, Khu phố 3-Mỹ Bình có ý kiến: Một số hộ dân có đất thu hồi thuộc dự án Khu K2 đã bàn giao mặt bằng, được bốc thăm Lô đất từ năm 2019, nhưng đến nay UBND tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa ban hành Quyết định giá đất cụ	X			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
76	<p>thể để tính tiền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án K2.</p> <p>- Tuyến đường Yên Ninh kéo dài, khu vực đối diện Khu du lịch Hoàn Cầu (cũ) thuộc địa bàn phường Văn Hải, hiện nay tập trung nhiều rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt gây mất thẩm quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị các ban ngành cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp xử lý để bảo vệ môi trường và trả lại cảnh quan đô thị được xanh, sạch, đẹp. chung cho thành phố.</p>		X		
77	<p>- Vào năm 1999, gia đình ông Lê Công Nhu, khu phố 3-Mỹ Bình có mua lại một thửa đất với diện tích 318m<sup>2</sup>, loại đất nông nghiệp, trên đất có một ngôi nhà với tổng diện tích xây dựng là 126m<sup>2</sup>; gia đình ông sinh sống cho đến năm 2005 thì có dự án làm đường; tuy nhiên dự án không thực hiện và đến năm 2019, phần đất của của đình ông nằm trong phần diện tích bị thu hồi một phần thuộc dự án K2 với diện tích thu hồi là 40,5m<sup>2</sup> đã bàn giao mặt bằng, còn lại 277,5m hiện nay ngôi nhà đã xuống cấp hư hỏng và dột nát, vách tường của ngôi nhà hiện nay đã mục nát có nguy cơ sụp đổ, không đảm bảo an toàn đến tính mạng cho các thành viên trong gia đình chúng tôi, vì thế gia đình chúng tôi có nguyện vọng tha thiết với các cấp, các ngành quan tâm cho chủ trương chuyển phần đất còn lại thành đất ở đô thị để gia đình tôi được xây nhà ở hợp pháp ổn định cuộc sống, vì hiện nay khu vực xung quanh nhà tôi đã được chuyển mục đích sử dụng đất ở đô thị. Kiến nghị cấp lãnh đạo sớm quan tâm giải quyết.</p>		X		
78	<p>- Tại buổi làm việc ngày 24/07/2023 giữa 2 hộ Huỳnh Thị Việt; Huỳnh Thị Vân và các cơ quan ban ngành của và Thành phố đã thống nhất giao 02 lô LK16-01 và LK16-08 thuộc diện chuyển đổi nghề sang đất ở diện tái định cư cho gia đình chúng tôi, tại buổi làm việc các đồng chí lãnh đạo, ban ngành hứa 2 tháng sau sẽ giao quyết định điều chỉnh và thông báo giá đất cụ thể để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi xây nhà ở hợp pháp, vì hiện nay gia đình chúng tôi đã tháo</p>	X			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
79	<p>gỡ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư không còn nhà ở nào khác. Tuy nhiên đến nay đã quá 2 tháng như đã hứa tại buổi làm việc ngày 24/07/2023 gia đình chúng tôi vẫn chưa được các cấp, các ngành giải quyết; vì vậy kiến nghị lãnh đạo Tỉnh và các Ban, ngành của tỉnh quan tâm giải quyết cho gia đình chúng tôi để có đất xây nhà ở hợp pháp, ổn định cuộc sống.</p> <p>- Kiến nghị UBND tỉnh sớm có hướng dẫn chi tiết chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường phù hợp với tình hình hiện nay; hiện nay theo Nghị định 33/2023/NĐ/CP ngày 10/06/2023 đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023, tuy nhiên đến nay một số người hoạt động không chuyên trách thuộc phường Mỹ Bình chưa được nhận mức phụ cấp từ tháng 7/2023 đến nay.</p>	X			
80	<p>- Gia đình bà Lê Thị Đình-phường Mỹ Đông có làm đơn gửi UBND tỉnh nhiều lần cụ thể ngày 06/09/2021 “Đơn tố cáo đích danh”; ngày 04/08/2023 có đơn khiếu nại về việc đơn tố cáo đích danh của bà có tài liệu, chứng cứ pháp lý nhưng không được giải quyết thỏa đáng; ngày 25/09/2023 Ban Nội Chính Tỉnh ủy Ninh Thuận có Công văn số 1554-CV/BNCTU chuyển đơn của công dân để chỉ đạo rà soát, trả lời nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa được giải quyết và trả lời. Kính mong lãnh đạo các cấp quan tâm giải quyết trả lời sớm để gia đình tôi an tâm tư tưởng ổn định cuộc sống.</p>	X			
81	<p>- Dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh có quyết định thu hồi đất 2015, qua nhiều năm cử tri kiến nghị đến ngày 27/4/2023 mới tổ chức cho 26 hộ bốc thăm lô đất, UBND thành phố ban hành quyết định số 3036, ngày 24/10/2023 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ đối với 34 lô đất tại Tiểu dự án khu tái định cư cho dự án Xây dựng hệ thống thu gom xử lý và tái sử dụng nước thải thành phố PR-TC, phường Phước Mỹ, thành phố PR-TC; theo quyết định trên việc áp dụng giá đất cụ thể để tính thu tiền giao đất là quá cao so với thời điểm trước, kiến nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận quan tâm điều chỉnh giá đất cụ thể cho phù hợp.</p>		X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
82	- Dự án đường Trần Nhân Tông đã kiểm kê năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện, một số hộ dân mong muốn xây dựng nhà ở ổn định nhưng chưa được phép. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện để bà con được ổn định chỗ ở và yên tâm lao động sản xuất.		X		
<b>XII</b>	<b>Cử tri phường Mỹ Đông</b>				
83	- Việc giải quyết khiếu nại liên quan đến thửa đất gia đình bà Lê Thị Đình. Bà không đồng ý và đã có đơn gửi Thanh tra tỉnh nhưng 3 tháng nay chưa thấy thanh tra tỉnh giải quyết.	X			
84	- Một số nhà ở trước năm 1975 nhưng chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mỗi khi xây dựng hoặc sửa nhà xin phép không được đề nghị các cấp quan tâm hướng dẫn giúp đỡ.	X			
85	- Hiện nay, trên địa bàn mưa nhiều, xuất hiện nhiều chỗ ứ đọng nước dễ gây dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Đề nghị ngành chức năng có các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh.		X		
86	- Sau dịch covid19, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, trong khi đó giá các loại thực phẩm, nhất là giá gạo đã tăng nhiều so với trước đây và hiện nay rất cao. Do đó, đề nghị ngành chức năng khảo sát, có giải pháp bình ổn giá các loại thực phẩm, nhất là giá gạo.	X			
<b>XIV</b>	<b>Cử tri phường Đông Hải</b>				
87	- Đề nghị Nhà nước sớm triển khai nạo vét lòng lạch thôn Phú Thọ; vì hiện nay đất bồi lấp lòng lạch, tàu thuyền không ra vào đi đánh bắt hải sản được, phải đậu tạm bên khu phố 11, phường Đông Hải.	X			
88	- Nhà ở, đất ở trên địa bàn thôn Phú Thọ rất hạn chế, thôn có diện tích khoảng 70 ha, dân số thì đông. Nhưng đất nghĩa địa và đất nuôi trồng thủy sản chiếm 2/3 diện tích, đề nghị thành phố quy hoạch đất nghĩa địa thành đất thổ cư để nhân dân đăng ký mua đất, nhà nước có thu tiền để làm nhà ở.		X		



STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
89	- Dự án môi trường bền vững thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đang thi công tại địa phương phường Đông Hải. Cụ thể: đào đất, lấp đặt đường ống hay tấm bê tông, san lấp bê tông trả lại mặt bằng đưa vào sử dụng, không có thời gian cho đất nén, kết cấu lại. Nên hiện nay chất lượng công trình không bảo đảm, nếu sau này đường bê tông bị hư hỏng người dân phải gánh chịu. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá lại chất lượng công trình trong các khu dân cư.	X			
<b>XV</b>	<b>Cử tri xã Thành Hải</b>				
90	- Việc giao dịch làm ăn của bà con Nhân dân rất cần có địa chỉ cụ thể; tuy nhiên hiện nay trên địa bàn xã chưa có số nhà, nên ảnh hưởng đến giao dịch trên địa bàn. Kiến nghị UBND thành phố có kế hoạch khảo sát các tuyến đường chính như: Yên Thế, Đồng Đậu và đường Thống Nhất làm số nhà để tạo điều kiện trong việc giao dịch làm ăn của bà con nhân dân trên địa bàn.		X		
91	- Hiện nay Công ty điện lực Ninh Thuận áp dụng thanh toán tiền điện bằng công nghệ số (Không tiền mặt) như: thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử như Internet Banking, ứng dụng trên di động, chuyển khoản rất bất cập cho những người già lớn tuổi. Kiến nghị đại biểu HĐND các cấp có ý kiến yêu cầu Công ty điện lực Ninh Thuận phải có lộ trình thực hiện để khỏi gây khó khăn cho nhân dân trong việc thanh toán tiền điện.	X			
<b>XVI</b>	<b>Cử tri phường Văn Hải</b>				
92	- Đất của gia đình bà Lê Thị Xí nằm trong khu vực quy hoạch tại Phường Mỹ Bình, do việc đền bù không thỏa đáng nên gia đình bà đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến Trung ương nhưng đền nay vẫn không thấy hồi âm. Mong các cấp liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền phản hồi cho gia đình được biết.	X			
93	- Vấn đề bắt buộc học sinh đăng ký nguyện vọng thi từ cấp II lên cấp III có nhiều bất cập. Đề nghị nên xếp hạng các Trường Trung học cơ sở và phân loại học sinh theo học các trường đó theo số điểm mà học sinh thi được.	X			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Tỉnh	T/phố	Phường, xã	Ghi chú
94	- Sách giáo khoa cải cách liên tục, mỗi trường lại chọn mỗi loại sách giáo khoa chưa có sự thống nhất. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất một bộ sách cho mỗi cấp học.	X			
95	- Vấn đề ưu tiên cộng đồng: đề nghị nghiên cứu không nên áp dụng cho ngành Y vì ngành Y là ngành quan trọng trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Vì vậy cần phải nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào các trường Y, hạn chế việc cộng đồng ưu tiên.	X			
96	- Đề nghị các ngành nghiên cứu khi tham mưu ban hành các văn bản pháp luật thì các văn bản này phải quy định rõ ràng để tạo thuận lợi trong việc nghiên cứu áp dụng văn bản được thống nhất, hạn chế các văn bản còn sơ hở, bất cập.	X			

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 16 phường, xã thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tại các buổi TXCT trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và trước kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

Tổng số: 96 nội dung. Trong đó, cấp tỉnh 51; cấp thành phố 40; cấp phường 05.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBND 16 phường, xã;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHỦ TỊCH**



**Châu Thị Thanh Hà**